



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กตส.สหกรณ์โคนมนครปฐมต้นแบบสร้างตลาดนมสหกรณ์

พร้อมสนองพระราชดำริพระเทพฯ พัฒนาสหกรณ์โคนมภูพาน จำกัด

พระเทพฯ ทรงมีรับสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการการทำงานร่วมปศุสัตว์ เร่งพัฒนาสหกรณ์โคนมภูพาน สกลนคร จำกัด ก้าวเดินบนลำแข้งของตัวเอง ขณะที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ต้นแบบสร้างแบรนด์ Like Milk ไม่หวังพึ่งตลาดเทียม

นายสมชาย ชาบุญรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานผลิตนม UHT ของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ตามโครงการพระราชดำริ และทรงมีรับสั่ง 2-3 เรื่อง คือ 1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเป็นห่วง เมื่อสามารถขยายโรงงานได้ ต้องเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ ขยายการเลี้ยงวัวเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่จะขาดแคลนคืออาหารสัตว์ แปลงหญ้าทั้งหลายที่จะมาเป็นอาหารวัว เพราะพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร พื้นที่เปลี่ยนเป็นสวนยางจำนวนมาก พื้นที่ทำนาก็ลดลง พื้นที่ที่จะปลูกเป็นแหล่งอาหารสัตว์ก็ลดลง เรื่องนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปช่วยโดยประสานงานกับกรมปศุสัตว์ และประสานกับสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัดว่า จะทำอย่างไร เมื่อโรงงานขยาย การเลี้ยงวัวก็ขยายเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณอาหารสัตว์กลับลดลง จะมีการเพิ่มพื้นที่ เพิ่มปริมาณ เพิ่มชนิดทั้งอาหารหยาบ หรืออาหารสด ให้มีเพียงพอ โดยอาจจะจัดเป็นโครงการพิเศษขึ้นมา

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องที่สอง ที่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำมาก คือเรื่องความมั่นใจในคุณภาพ ความสะอาด เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพนม และทรงรับสั่งถึงเรื่องการรีดนม บางครั้งเร่งรีบโดยใช้เครื่องดูดน้ำนมออกมาก อาจทำให้เต้านมวัวอักเสบ ทำให้เกิดแผลเรื้อรัง มีเชื้อโรคติดเข้าไป ทำให้นมขาดคุณภาพ ส่วนเรื่องที่สาม ที่พระองค์ทรงรับสั่ง คือ อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ เข้าไปดูแลการจัดการของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด ซึ่งมีการก่อตั้งมานานพอสมควร แต่มีปัญหาเรื่องการจัดการ ต้องพึ่งหน่วยงานศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เข้ามาเลี้ยงดู พระองค์ทรงดำริว่า ถ้าเป็นเช่นนี้สหกรณ์ก็จะไม่โต ทั้งที่เริ่มต้นดำเนินการพร้อมกับสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปเทรนบุคลากรของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด เพื่อจะรับโอนงานจัดการเรื่องการแปรรูปนมจากศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มาให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการเอง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

“อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ประสานงานเบื้องต้นกับทางกรมปศุสัตว์ไว้แล้ว ในการเตรียมแผนพัฒนาสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด ส่วนเรื่องของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ในการขยายทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ที่มีพันธุ์หญ้าพันธุ์ใหม่ เพื่อประสานสหกรณ์ฯ ในการบริหารจัดการ อาจจะทำการแปลงรวม หรือแปลงของสมาชิกแต่ละคน ใครเลี้ยงวัวกี่ตัว ให้ปศุสัตว์คำนวณต้องใช้แปลงหญ้าเท่าไร แล้วก็จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา”

นายสมชาย กล่าวอีกว่า สำหรับสหกรณ์โคนมในพื้นที่อื่นๆ ขณะนี้มีการแบ่งชั้นของสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการง่ายขึ้น สหกรณ์โคนมบางแห่งอาจจะต้องทุ่มเทมาก โดยเพราะมีปัญหาเรื่องการจัดการ ส่วนสหกรณ์โคนมไหนที่เข้มแข็ง เจริญเติบโตแล้ว อาจจะทิ้งช่วงในการเข้าไปตรวจเยี่ยม ซึ่งในปีี้ กรมฯ มีการปรับระบบในการจัดทำ Supply Chain ศึกษาเรื่องการทำระบบส่งเสริมสหกรณ์เสร็จแล้ว จะมีการวางกรอบในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์ โคนมนครปฐม จำกัด เป็นอีกสหกรณ์หนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว และสามารถก้าวสู่เชิงธุรกิจได้ สามารถเปิดร้าน Like Milk เพื่อเพิ่มมูลค่านม เพราะการจัดการแก้ปัญหานมของประเทศ หวังที่จะให้สหกรณ์ที่เลี้ยงโคนมส่งนมเพื่อใช้ในโครงการนมโรงเรียนอย่างเดียว คิดว่าเป็นความอ่อนไหวมาก วิธีการวันนี้คือ การเปิดผลิตภัณฑ์นมเพื่อเข้าสู่ตลาดแท้จริง ไม่ใช่ตลาดเทียม แต่เป็นในเชิงพาณิชย์ เพื่อเข้าสู่ตลาดปกติ เพื่อให้คนไทยเห็นว่า การดื่มนม กับดื่มน้ำหวานอื่นๆ การดื่มนมได้คุณค่ามากกว่า ฉะนั้น การที่สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เปิดร้าน Like Milk คือการเปิดตัวบนฐานที่จะยืนบนการตลาดของตัวเองอย่างแท้จริง